



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗ โทรสาร.๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๘

ที่ สธ.๐๔๒๔.๕/๐ ๕๕๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ปริมาณการใช้รถใช้ถนนจึงมีจำนวนมากมีโอกาสดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้มากกว่าปกติ ประกอบกับเป็นเทศกาลที่มีการดื่มกินและเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน และจากการสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่ามีผลกระทบ ผ่าฝืนกฎอยู่ เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขทำการสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย เพื่อนำผลการสำรวจมากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ ที่ดำเนินงานสุ่มสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ จึงกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย

(นายชนพร ชื่นกลิ่น)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (1) ของข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด กรมควบคุมโรค ได้กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาตาม
ความจำเป็นของหน่วยบริการ ดังนี้

ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (บาท)	อัตราที่หน่วยงานขอเบิกจ่าย (บาท)
อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำนักงาน ในช่วงวันหยุดราชการที่เป็น เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	ไม่ได้กำหนด	420.- ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง กรณี ปฏิบัติงานไม่ถึง 8 ชั่วโมงให้ลด ค่าตอบแทนลงตามส่วน เศษ ของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ให้ตัดเศษทิ้ง

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไปโดยขอ
ยกเลิกประกาศ ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 มาใช้ฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายศิริศักดิ์ วรรณทราวาท)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค